

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นางสาวสุทธิ ปาคำ เป็นคนไร้ความสามารถ  
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายสุนทร ปาคำ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๑๗๘/๒๕๖๗

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๒๖๕/๒๕๖๗

ด้วย นายสุนทร ปาคำ ผู้ร้อง อายุ ๒๘ ปี อาชีพ รับจ้าง อยู่บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางโกลน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นางสาวสุทธิ ปาคำ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

ศาลประกาศวันนัดไต่สวนแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ทางไต่สวนผู้ร้องนำสืบประกอบพยานเอกสารข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของ นายไพฑูริย์ ปาคำ ซึ่งปัจจุบันมีอาการพิการทางสายตา ตาขวาบอดสนิท เดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวก กับนางสุทธิ ปาคำ ซึ่งจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย โดยก่อนหน้านี้นางสุทธิ ปาคำ เคยแต่งงาน กับนายสำเริง ไชโยธา มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ นางสาวนุศรา ไชโยธา เมื่อประมาณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุทธิมีอาการป่วยทางสติปัญญา จากความดันโลหิตหรือมีอาการตื่นเต้น โดยเข้ารับการรักษาแล้ว แต่อาการไม่ดีขึ้น ไม่สามารถได้ยิน ไม่สามารถตอบโต้หรือสื่อความหมายได้ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกบัตรประจำตัวคนพิการให้แก่นางสุทธิแล้ว เมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๗ นางสาวสุทธิได้ไปติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเมืองสามสิบ เพื่อขอแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เนื่องจากนางสุทธิ ไม่สามารถลงลายมือชื่อด้วยตนเองได้ ปัจจุบันนางสุทธิพักอาศัยอยู่กับผู้ร้องและครอบครัวที่บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางโกลน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ นายไพฑูริย์ และนางสาวนุศราได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ร้องในการเป็นผู้อนุบาลของนางสุทธิแล้ว

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า นางสาวสุทธิ ปาคำ มีอาการป่วยทางสติปัญญา จากความดันโลหิต หรือมีอาการตื่นเต้น โดยเข้ารับการรักษาแล้ว แต่อาการไม่ดีขึ้น ไม่สามารถได้ยิน ไม่สามารถตอบโต้ หรือสื่อความหมายได้ ไม่สามารถทำนิติกรรมจัดการทรัพย์สินด้วยตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิด

ซึ่งแพทย์ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ นอกจากนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกบัตรประจำตัวคนพิการให้แก่นางสุทธิแล้ว จึงเข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริต เมื่อผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ป่วย ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ร้องเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมาโดยตลอด ประกอบกับทายาทของผู้ป่วยทุกคนให้ความยินยอมแล้ว จึงมีความเหมาะสม เห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

จึงมีคำสั่งว่า นางสุทธิ ปาคำ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายสุนทร ปาคำ ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

दननूय पीसुथिनरसेरशु

ผู้พิพากษา